

24 มิถุนายน 2559

## สมาชิก RCEP เร่งสรุปผลการเจรจาตามกำหนด

คณะกรรมการเจรจาการค้า RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership – Trade Negotiation Committee : RCEP-TNC) ครั้งที่ 13 เร่งเจรจาเพื่อสรุปผลความตกลง RCEP ให้ได้ภายในปลายปีนี้ตามเป้าหมายที่ผู้นำกำหนดไว้

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หัวหน้าคณะเจรจา RCEP ของไทยเปิดเผยว่า ในการประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 12-18 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมานี้ ณ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญกับการเจรจาจัดทำความตกลง RCEP ที่มีมาตรฐานสูง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์ (Hon. Todd McClay) ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมครั้งนี้ ซึ่งเป็นการประชุมเต็มรูปแบบของคณะทำงานและคณะทำงานย่อยทั้งหมด ในประเด็นต่างๆ ทั้งในเรื่องการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมาย การแข่งขัน กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเงิน โทรคมนาคม และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

นายรณรงค์ กล่าวว่า สำหรับการเจรจาในประเด็นหลัก ขณะนี้ทุกประเทศได้ยื่นรายการข้อเสนอการเปิดตลาดเบื้องต้นสำหรับการค้าสินค้า และการค้าบริการ รวมทั้งรายการข้อสงวนเบื้องต้นสำหรับการลงทุนแล้ว โดยประเทศสมาชิก RCEP ได้มีการหารืออย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแนวทางเร่งการเจรจาจัดทำความตกลงในทุกเรื่อง ซึ่งเรื่องที่สำคัญได้แก่ ด้านการค้าสินค้าโดยให้ได้ข้อสรุปภายในปลายปีนี้ ตามเป้าหมายที่ผู้นำกำหนดไว้ สำหรับการเจรจาเปิดตลาดการค้าบริการและการลงทุน สมาชิกได้มีการหารือทั้งในรูปแบบทวิภาคีและการเจรจาหลายฝ่าย และหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหรือขอความชัดเจนเกี่ยวกับข้อผูกพันการเปิดตลาด

นายรณรงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงระหว่างการประชุมครั้งนี้ เจ้าภาพได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้หารือและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมซึ่งมีผู้แทนจากประเทศต่างๆ ในหลายประเด็น อาทิ การค้าบริการ ทรัพย์สินทางปัญญา การลงทุน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ได้มีการหารือเกี่ยวกับข้อกังวลต่อมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี รวมถึงมีข้อเสนอแนะจากภาคธุรกิจของหลายประเทศอีกด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นหลายช่องทาง ทั้งการจัดงาน ณ สถานที่ประชุม และผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น อีเมลล์และ Twitter ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี ซึ่งในการประชุมที่ประเทศไทย ในโอกาสต่อไปนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจัดกิจกรรมในรูปแบบดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกอบการไทย และแสดงถึงการให้ความสำคัญของรัฐบาลไทยต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน

ทั้งนี้ คณะกรรมการเจรจาการค้า RCEP จะรายงานความคืบหน้าของการเจรจาต่อที่ประชุมรัฐมนตรี RCEP ครั้งที่ 4 ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยคณะกรรมการเจรจาการค้าจะมีการประชุมครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2559 ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม